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รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 243–9/๒๕67 
วันพฤหัสบดี ที่  29  สิงหาคม  ๒๕67  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องแมกโนเลีย  โรงแรมบุรีศรีภู  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                        ประธาน  
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6. นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  เพชรสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
19. อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 
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21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

23. อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
30. นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31. นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี 
  3. อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ รองอธิการบดี 
  4. นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5. นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6. นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7. นายพีรพงษ์  ขุนทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  8. นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  9. นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
10. นายอภิมุข  สุวรรณชาตรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
  2. อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  3. รองศาสตราจารย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  4. รองศาสตราจารย์ชาตรี  หอมเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี 
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราข 
  6. รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช  ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
13. อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
15. อาจารย์ธมลชนก คงขวัญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18. รองศาสตราจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด 
  เทคโนโลยี 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลดารา เพียรเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  คณะศิลปศาสตร์ 
2๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริษา โสภาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิราช  ภัทรางกูน อาจารย์  สังกัดคณะวิศวรรมศาสตร์ 
๒๒. รองศาสตราจารย์พัชรินทร์ ฆังฆะ อาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา บุรีภักดี อาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
2๔. อาจารย์ธนะกาญจน์ พัทบุรี อาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
2๕. อาจารย์ธันยพร บุญศิริ อาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
2๖. อาจารย์ปัญญรัศม์ ลือขจร อาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
2๗. อาจารย์วรรณนิสา เภาพันธ์ อาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
2๘. อาจารย์ฐปนี  รัตนเลิศ อาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 
 
 

 



๔ 
 

 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  

 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 243 – 9/๒๕๖7  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

ประเด็นที่ควรหารือในการจัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2567  

 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในการจัดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย 
(Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 
2567  ในช่วงบ่ายของวันที่ 29 สิงหาคม 2567  และวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๗ ในครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมสัมมนา ควร
จะได้มีการตั้งประเด็นการหารือในหลายประเด็นด้วยกัน เริ่มจากในตอนต้น กิจกรรมจะเป็นการรับฟังรายงานผลการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทบทวนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย และ
ด้านงบประมาณ ซ่ึงเรื่องเหล่านี้ควรจะรายงานแบบสรุป เพราะทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้ว จะได้บริหารจัดการเวลาที่
เหลือกับประเด็นสำคัญในช่วงกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ 3 ประเด็น โดย
ประกอบด้วย (1) คุณภาพบัณฑิต (2) การวิจัยที่สร้างความโดดเด่น และ (3) การเพ่ิมงบประมาณจากทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยแต่ละหัวข้อควรจะมีประเด็นหารือ ดังนี้ 

 (1) คุณภาพบัณฑิต  ในเรื่องการจัดการศึกษา ควรจะมีการหารือร่วมกันว่าผลการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพราะจากข้อมูลที่ได้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมา มี
หลายคณะที่ได้ตามเป้าหมายและเกินเป้าหมายด้วยซ้ำ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางคณะที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งต้อง
มาพิจารณาร่วมกันว่าปัญหาคืออะไร ควรจะแก้ไขอย่างไร ควรจะปรับปรุงหลักสูตรอย่างไร เพ่ือดึงดูดให้มีผู้เข้ามา
เรียนมากขึ้น  และควรจะพิจารณาไปถึงเรื่องของโอกาสในการทำงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วว่ามีมาก
น้อยอย่างไร รวมทั้งเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดให้กับนักศึกษา ว่ามีเพียงพอหรือไม่ 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 242 - 8/๒๕๖7  ที่ผ่านมา ก็ได้เห็นชอบนโยบายการยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยวงเงินที่มหาวิทยาลัยฯ จะใช้บริหารจัดการดังกล่าว ประมาณ 
350 ล้านบาท มหาวิทยาลัยฯ ก็ควรจะทำให้เกิดมรรคเกิดผลในเรื่องนี้ นอกจากนั้นควรจะให้ความสำคัญในเรื่อง
การจัดการศึกษาที่เป็นหลักสูตรนอกระบบ เช่น หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร Non-Degree  ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่
นิยมเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเลือกประเด็นสำคัญ ๆ แล้วระบุความถนัดในการที่จะเปิดหลักสูตรเหล่านี้ 
เพ่ือเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในภายภาคหน้า และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย  

(2) การวิจัยที่สร้างความโดดเด่น  สำหรับเรื่องการวิจัย ในระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ มีผลงาน
ที่ได้รับรางวัลเป็นจำนวนมาก แต่ว่ายังขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ฉะนั้น หากมหาวิทยาลัยฯ 
มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกมากขึ้น ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรื่องทราบไปถึงหน่วยงานที่ให้
ทุนแล้วนั้น โอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้รับทุนจะมีมากขึ้น ดังนั้นจึงควรจะมีการหารือร่วมกันว่าในในอนาคต จะมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการเช่นใดในการหาแหล่งทุน เช่น จะสร้างเป็น Project ได้หรือไม่ หรือจะทำเป็น Unit cell  ซึ่ง
ถ้าเป็น Unit cell น่าจะมีโอกาสได้ทุนมากกว่า นอกจากนี้ควรต้องมีการถ่ายทอดประสบการณ์การวิจัยจากรุ่นพ่ีสู่ 
รุ่นน้อง  ทุกคนคงจะต้องเน้นในเรื่องการวิจัยเพราะว่าผลงานที่ตีพิมพ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพิจารณาในเรื่องการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ และในเรื่องวิจัย ไม่ใช่แต่เฉพาะให้ทางคณาจารย์ไปหาแหล่งทุนเอง ดำเนินการเองทุกอย่าง 
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ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในระดับคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัย ควรจะมีหน้าที่ในการที่จะหา
แหล่งทุนด้วย โดยอาจจะหาวิธีการในการเข้าถึงแหล่งทุนหรือว่าขอสนับสนุนจากภาคเอกชน ซึ่งผู้บริหารเองจะต้องมี 
Proposal อยู่ในมือเลย เพ่ือใช้ในกรณีทีเ่ข้าไปพบกับภาคเอกชน  

(3) การเพ่ิมงบประมาณจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ   สำหรับในเรื่องการหารายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ นั้น ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินลดลงไปเรื่อย ๆ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ 
จะต้องเน้นในเรื่องการหารายได้จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีอยู่ ทั้งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรที่เป็นพ้ืนที่
ทั้งนี้ ในการสัมมนาขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นว่าจะมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยฯ 
มีอยู่อย่างไร เพราะพ้ืนที่ทั้งหมดในเชิงกายภาพก็มีทั้งที่อยู่ในตัวเมืองและชนบท โดยพ้ืนที่ ในเมืองก็อาจจะใช้วิธีการ
บริหารจัดการให้เช่าต่าง ๆ ได้ ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในชนบท ก็ต้องใช้วิธีการแบบผสมผสาน ก็คือทั้งการเกษตร การประมง 
และการท่องเที่ยว  

สำหรับการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2567 ครั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านช่วยกันคิด 
ช่วยกันทำ เพื่อความก้าวของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ใช่
เป็นการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับคณาจารย์
ด้วย เพราะที่จริงแล้วคณาจารย์เป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำให้งานต่าง ๆ สำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ฉะนั้น
บุคลากรทุกท่านควรมีความตั้งใจในการร่วมมือกัน มีความสามัคคี และมีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

1.2   เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนสิงหาคม 2567  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2567 ทางด้านวิชาการ ด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ด้านกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 

 ด้านวิชาการ  
 -  วันที่ 2 สิงหาคม 2567  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อุดร นามเสน รองอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์
และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหาร จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) นำทีมโดย นายพันธุ์เพ่ิมศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศจี ศิริไกร ผู้แทนคณะกรรมการ
กลั่นกรองการจัดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ในการลงพ้ืนที่ติดตามผล
การดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ
มหาวิทยาลัย “โครงการพลิกโฉมการเรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์เชิงบูรณาการ” และเยี่ยม
ชมผลการดำเนินงาน “โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียนคุณภาพสูง        
สู่โอกาสในการแข่งขันของจังหวัดตรัง” ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการนำองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การบริการวิชาการ ไปใช้ในการพัฒนายกระดับศักยภาพของภาคการผลิตและการบริการ จากการ
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ประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ
ดำเนินโครงการ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาให้เดินหน้าสู่ความเป็นเลิศ ด้านใดด้านหนึ่งที่ชัดเจน 
และต่อยอดไปสู่เวทีระดับสากล พัฒนากำลังคนให้กับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
 -  วันที่ 8 สิงหาคม 2567  อาจารย์สถาพร ขุนเพชร รองอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ 
สงรักษ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ 
นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการวุฒิสภา และคณะ เข้าประชุมหารือ
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานวิจัย นวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทิศทางการสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 
ในอนาคต ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
 -  วันที่ 8 สิงหาคม 2567  อาจารย์ภานุมาศ สุยบางดำ รองอธิการบดี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 พร้อมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็น
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยภาคใต้ ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยในภาคใต้ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและยกระดับศักยภาพในการกำกับมาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยภาคใต้  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ความร่วมมือระหว่างประเทศ   
 -  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567  งานวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ 

ผู้ช่วยอธิการบดี ได้จัดโครงการ RUTS and UMK International Collaboration camp 2024 (Veterinary 
Camp) โดยร่วมกับ Universiti Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย และคณะสัตวแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก Universiti Malaysia Kelantan 
จำนวน 40 คน ประกอบด้วยอาจารย์ 5 คน นักศึกษา จำนวน 35 คน และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จำนวน 40 คนประกอบด้วยอาจารย์ 5 คน นักศึกษา จำนวน 35 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และคณะเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งครอบคลุม       
3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ Academic, Culturation และ Sport ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 -  ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2567 งานวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์    
ผู้ช่วยอธิการบดี ได้จัดโครงการ RUTS and UniMAP International Collaboration camp 2024 (Smart Farm Camp) 
โดยร่วมกับ Universiti Malaysia Perelis ประเทศมาเลเซีย และวิทยาลัยรัภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก Universiti Malaysia Perlis จำนวน 40 คน ประกอบด้วยอาจารย์ 5 คน 
นักศึกษา จำนวน 35 คน และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 35 คนประกอบด้วยอาจารย์  
5 คน นักศึกษา จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยรัตภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
และคณะเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งครอบคลุม 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ Academic, Culturation 
และ Sport ณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
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 -  ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2567 งานวิเทศสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์    
ผู้ช่วยอธิการบดี ได้จัดโครงการ RUTS and UTP International Collaboration camp 2024 (Entrepreneurship 
Camp) โดยร่วมกับ Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก Universiti Teknologi Petronas จำนวน 45 คน 
ประกอบด้วยอาจารย์ 1 คน นักศึกษา จำนวน 44 คน และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 
50 คน ประกอบด้วยอาจารย์ Keyman 5 คน ผู้ช่วย keyman 5 คน นักศึกษาจำนวน 40 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก
คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งครอบคลุม 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ Academic, Culturation และ Sport ณ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

 กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา 
 -  วันที่ 4 สิงหาคม 2567 เวลา 05.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย

ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม  
เดิน-วิ่งการกุศล “ร่วมก้าว...ก้องรักษ์ราชมงคล” เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 
โดยใช้เส้นทางริมหาดชลาทัศน์ ระยะทาง 4 กิโลเมตร เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ 

 -  ระหว่างวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 15 “สำเภาเกมส์” เพ่ือส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักศึกษา 
ปลูกฝังความรักสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา ภายใต้แนวคิด “Universe of Spirit :  
จักรวาลแห่งมิตรภาพ” ตั้งเป้าให้กีฬาเป็นต้นทางของมิตรภาพที่ดีในรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับทัพนักกีฬาจาก 12 คณะ         
3 วิทยาลัย ในสังกัด เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
 - วันที่  6 สิงหาคม 2567  ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ         
ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี และนางดาวดล สวัสดิลานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพบปะเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้นำนักศึกษา องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ทุกพ้ืนที่ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ 
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

 -  วันที่ 21 สิงหาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์  รองอธิการบดี เป็นประธาน
เปิดโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยนักศึกษา โครงการดังกล่าวมุ่งเน้น
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฝึกความมีระเบียบวินัย พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ โดยมีท่านพระครู
โสภณนิโครธารักษ์  (ยอดโดม สิริปญฺโญ) เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง เจ้าอาวาสวัดไทรงาม พร้อมพระสงฆ์วิทยากร 
จำนวน 4 รูป ธรรมะบรรยาย “คุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกัน” ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 113 คน ณ วัดไทรงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
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 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
  -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการนักศึกษาที่ได้รับทุน

สนับสนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2567 ทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ 
    1. 3P Balance Plus นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกส์จากรำข้าวสังข์หยดเพ่ือสุขภาพในสัตว์เลี้ยง 
    2. ผลิตภัณฑ์ขนมแมวเลียโปรตีนไฮโดรไลเซทจากสาหร่ายผักกาดทะเล 
    3. ผลิตภัณฑ์เสริมกำลังวัวชน 
  4. ผลิตภัณฑ์เพ่ิมสีไข่แดงจากไขสเตียรีน 

ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ( Ideation Incentive Program) จำนวน 
100,000 บาท จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การบ่มเพาะเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) โดย    
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

  1.2.2  รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทีไ่ด้รับการจัดสรร   
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในเรื่องของ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ขณะนี้ได้ผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญเรียบร้อยหมดแล้ว 
กรอบวงเงินของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการจัดสรรในงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568      
รวมทั้งสิ้น 911,525,600 บาท โดย ณ วันนี้ ในการดำเนินงานของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด มหาวิทยาลัยฯ  
ได้แจ้งไปยังหน่วยงาน โดยเฉพาะที่เป็นงบลงทุน เพ่ือให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ก็ได้มีการกำชับทุกหน่วยงาน
ว่าจะต้องมีการเรียกทำสัญญา และส่งมอบครุภัณฑ์ให้เร็วที่สุด โดย 1 ตุลาคม 2567 จะต้องทำสัญญาให้ได้      
โดยจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ทราบว่าทุกหน่วยงานได้ส่งรายละเอียดมาแล้ว ทุกหน่วยเบิกจ่ายก็ดำเนินการ
ในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ฉะนั้น จึงคาดว่าในปีนี้เรื่องของการดำเนินงานของการจัดซื้อครุภัณฑ์โดย
งบประมาณแผ่นดิน ไม่เกินไตรมาส 1 ก็จะแล้วเสร็จทั้งหมด ยกเว้นตัวสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นงบผูกพัน 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
 1.3.1  ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  สภามหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสได้รับพระราชทาน
เครื ่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที ่เช ิดชูยิ ่งช ้างเผ ือก และเครื ่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ ่งมงกุฎไทย            
ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 
2567  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 1 ข  13 สิงหาคม 2567 ดังนี้ 

  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
  - นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร 
 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชุมพร้อมญาติ 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  

    มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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 1.3.2 ศาลปกครองนครศรีธรรมราชมีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ คดีหมายเลขดำที ่บ.24/๒๕๖๗ 
  ตามที่ นายสำคัญ  รัตนบุรี ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช ในกรณียกเลิกการแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดี คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 1  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้มีคำสั่ง
เรียกให้ทำคำให้การ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการทำคำให้การเพ่ือส่งไปยังศาลปกครอง
นครศรีธรรมราชต่อไป  

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.3.3  ปรับแกร้ายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 238 – 4/๒๕67 
  สืบเนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประสานมายังมหาวิทยาลัยฯ 
โดยขอให้มีการปรับแก้รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 238 – 4/๒๕67     
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน  2567  ดังนี้ 

  ปรับแกโ้ดยเพิ่มข้อความในวาระที่ 7.16  พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
  -  หน้า 55 - 56  ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา ข้อ 2 
     จาก   2.1  นายวัฒนา วัฒนกุล  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ก่อนวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล  รับเรื่องพร้อม
เอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

     2.2  นายนันทชัย ชูศิลป์  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไม่ก่อนวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลได้รับตำราฉบับปรับปรุง
ครบถ้วนสมบูรณ ์

     เป็น   2.1  นายวัฒนา วัฒนกุล  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์  
โดยวิธีปกติ วิธีที่ 2 ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ก่อนวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงาน
บุคคล  รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ 

      2.2  นายนันทชัย ชูศิลป์  จากตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีปกติ วิธีที่ 1 ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไม่ก่อนวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล
ได้รับตำราฉบับปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์  
 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุญาตที่ประชุมฯ ปรับแก้รายงานตามความข้างต้น 
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๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
1.4.1  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 

 นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เมื่อ 
วันที่  17  สิงหาคม  2567 ที่ผ่านมา ตนได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมงานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพ  
คริสเตียนวิทยาลัย 172 ปี  ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ให้การสนับสนุนในการจัดงาน  
โดยได้รับเกียรติจาก พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนักเรียน รุ่น 172 
นายกสมาคมฯ อุปนายก กรรมการสมาคม และที่ปรึกษาสมาคม โดยได้มีโอกาสหารือกับพลโทศานติ ศกุนตนาค  
ซึ่งในอนาคตอาจจะประสานทำความร่วมมือกันได้ เพราะกองทัพภาคที่ 4 เป็นหน่วยงานใหญ่ มีหน่วยทหารช่าง    
มีเครื่องมือครบครัน อาจจะมาช่วยสนับสนุนในการพัฒนาวิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้  



๑๐ 
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1.4.2  นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง 
 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบความ

คืบหน้า ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 242 – 8/๒๕67  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม  
2567  ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการเงินเพ่ือการลงทุน และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ก่อให้เกิด
รายได้ โดยหลังจากที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการได้มีการนัดหมายการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2567 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดี ได้จัดทำข้อมูลประกอบการประชุมได้ค่อนข้าง
ละเอียด เป็นข้อมูลพ้ืนฐานว่าแต่ละพ้ืนที่มีรายได้อะไรบ้าง เช่น ค่าธรรมเนียม งานฟาร์ม รวมไปถึงงานหอพักอ่ืน  ๆ 
ในการจัดหารายได้ ซึ่งหลังจากได้รับทราบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรรมการก็ได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นว่าให้
ทางมหาวิทยาลัยฯ ไปจัดทำข้อมูลว่าแต่ละพ้ืนที่มีศักยภาพในการที่จะขยายหรือเติบโตในด้านใดบ้าง บางพ้ืนที่
จำนวนนักศึกษาอาจจะไม่เพ่ิม แต่มีศักยภาพในด้านอื่น เช่น วิทยาเขตตรัง มีเรื่องของการท่องเที่ยว เป็นต้น และให้
มีการกำหนดเป้าหมายว่าจะกำหนดเป็นอัตราการเติบโตในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยฯ 
กลับไปทำข้อมูลเชิงประจักษ์ให้มากยิ่งขึ้น และได้กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม  2567 อีกครั้ง 
โดยหลังจากนี้ คณะกรรมการฯ จะได้รายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบในทุกไตรมาส ว่าคณะทำงานได้
กำหนดนโยบายและให้ข้อเสนอแนะอะไรไปบ้าง เพ่ือมหาวิทยาลัยฯ จะได้มีการเจริญเติบโตในแง่ของตัวเงินที่เกิดขึ้น
อย่างชัดเจนต่อไป  
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1.4.3  ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้ง 
 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ

เกี่ยวกับโครงสร้างของ มทร.ศรีวิชัย โดยได้นำเสนอ RUTS – Structure ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

 

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ จะมีการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2567  ในระหว่างวันที่ 29 - 30 
สิงหาคม  2567  จึงขอนำเสนอโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยฯ วางเป็นกรอบไว้ เพ่ือที่จะดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลให้ได้ 
ในระยะเวลาอันสั้น เพราะ ณ วันนี้ เป็นการเริ่มดำเนินงานของอธิการบดีในวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 ซึ่งยังมี
เวลาในการบริหารจัดการอยู่ก็ประมาณ 3-4 ปี เพราะฉะนั้นจึงต้องการให้โครงสร้างตรงนี้เกิดความลงตัวมากที่สุด 
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรดำเนินการดังนี้ 

 Academic  ทางด้านนี้เป็นเรื่องที่ได้เคยหารือกันมาหลายปีแล้ว ว่าจะทำเช่นไรให้เกิดประสิทธิผลใน
แง่ของการได้รับการรับรอง การได้รับปริญญา และได้จำนวนนักศึกษาที่สอดคล้องกับวงจรของการเข้า – ออก ของ 
นักศึกษาให้โดดเด่นให้ได ้

 Non – degree  เป็นเรื่องที่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้พยายามจัดทำหลักสูตร
เช่นนี้ออกมา และคาดว่าอีก 3-4 ปีข้างหน้า จะเป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นอย่างมาก  

 Research/Innovation, Unit cell/ Entrepreneur  เกี่ยวกับการวิจัยและการสร้าง Unit cell 
เพ่ือให้เกิดรายได้เพ่ิมเติม อาจจะเป็นทางด้านวิศวกรรมที่น่าจะดำเนินการได้ โดยเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาระดมความ
คิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ควรจะได้มาอย่างน้อย 5-10 หน่วย มีการวางแผนว่าแต่ละ Unit cell จะต้องทำ
รายได้เท่าไหร่ต่อปีเอาไว้ แต่ละหน่วยจะต้องมีผู้ดำเนินการมากกว่า 3 คนขึ้นไป และแต่ละคนก็ต้องมีการ Training  
เพ่ือให้เป็น Entrepreneur เป็นผู้ประกอบการได้ด้วย และต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างคน ส่งบุคลากรไป
ศึกษาต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอก เพ่ือสร้างและผลักดันให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  

 Academic Service  จะเกี่ยวข้องกับทางด้านการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน หรือการ
แสวงหานักศึกษา รวมไปถึงการแนะแนวและจัดหางานให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปด้วย เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยฯ เกิดความโดดเด่นขึ้นมา นอกจากนี้ยังต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning), Non - 
degree และการทำวิจัย ควบคู่กันไปด้วย นอกจากนั้นในเรื่องของ computing และระบบ ICT ของมหาวิทยาลัยฯ 
ต้องให ้Advance ที่สุด เพ่ือที่จะครอบคลุมปัญหาของวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงให้ได้  

 Central Service  เป็นงาน Service ทั้งหลาย ซึ่งควรจะจัดให้เป็นการรวมศูนย์หรือเป็นกลุ่ม เช่น 
อาคารสถานที่ที่วิทยาเขตตรัง หรือที่ขนอม ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ฉะนั้นเกี่ยวกับทางด้านนี้ต้องมองเป็น
ภาพรวมให้ได้ รวมไปถึง โรงพยาบาลสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้บริการกับทาง  
จังหวัดและประชาชน ควรบริหารจัดการในแนวใหม่ที่ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ไม่เป็นภาระสำหรับทางมหาวิทยาลัยฯ 
มากจนเกินไป รวมไปจนถึงเรื่องอาคารสถานที่ทั้งหมดในทุกพ้ืนที่ ให้เข้าอยู่ในศูนย์กลางเดียวกัน เพ่ือบริหารจัดการ
เกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยใช้มืออาชีพมาดำเนินการทั้งในการหางบประมาณและการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดรายได้  

 Advance Lab Service  เป็นการวางกรอบว่าจะทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดความเป็นเลิศ 
ฉะนั้น เกี่ยวกับทางด้าน Advance เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ก็จะทราบว่า
ทิศทางของของมหาวิทยาลัยฯ จะไปทางไหนบ้างที่จะเป็นจุดเด่นได้ เช่น Energy, Micro Plastic  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
ก็มีห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมืออยู่แล้ว จึงควรนำเรื่องเหล่านี้มาเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ 
Smart – OR  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทาง Business Research  งานที่เป็น Service ที่จะต้องใช้ค้นหา ก็ใช้ Smart 
Technology เข้ามาให้บริการกับสังคมหรือสร้างนวัตกรรมให้มหาวิทยาลัยฯ 

 โดยข้อมูลข้างต้น เป็นตัวอย่างที่วางไว้ให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลจากการ
สัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ก่อน ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะไปในทิศทางใดได้บ้าง จึงจะนำมาปรับ
ใช้กับตัวอย่างโครงสร้างนี้ต่อไป 



๑๒ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 242 – 8/๒๕67       

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม  2567  ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 242 – 8/๒๕67  วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม  2567 ณ ห้องประชุม
ลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom 
Cloud Meetings โดยให้มีการแก้ไข  ดังนี้ 

  - ปรับแก้ข้อความในวาระท่ี 5 หน้า 22  
     จาก  - โครงการปรับปรุงอาคาร 05 (อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา) คณะศิลปศาสตร์ จังหวัดสงขลา 
   เป็น  - โครงการปรับปรุงอาคาร 05 (อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา) คณะบริหารธุรกิจ จังหวัดสงขลา 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ๆ 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ความเป็นมา 
   ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
   ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึง
ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

    มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4.2  รายงานผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

 ความเป็นมา 
    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์

และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ในเขตเลือกตั้งสงขลา เขต ๑ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว   
พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากลาออก ตามความในข้อ ๒๑ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น  
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    บัดนี้  การเลือกตั้ งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งซ่อมเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทน
ตำแหน่งที่ว่างลง ในเขตเลือกตั้งสงขลา เขต ๑ ประกอบด้วยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในอำเภอ เมือง 
จังหวัดสงขลา โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งซ่อมเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่ นางสาวนนลษร      
ดำเป็นไฝ 
    ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๐ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนด “ให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามจำนวนและองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ” มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบผลการ
เลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง  

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     รับทราบรายงานผลการเลือกตั้งซ่อม
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 

4.3  รายงานผลการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖6  และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อการ
ดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยพิจารณาจากบทบาทของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และบทบาทของการปฏิบัติงานของหน่วยสนับสนุนของสภามหาวิทยาลัย 
ที่ทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนงานสภามหาวิทยาลัย นั้น   
    ในการนี้  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดย  
ขอความกรุณากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านตอบแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 และแบบสำรวจความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อการดำเนินงานของ
ฝ่ายเลขานุการและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕66 โดยการตอบแบบประเมินใน
รูปแบบการกรอกแบบประเมินกระดาษ และแบบประเมินออนไลน์  และนำข้อมูลมาประมวลผลเรียบร้อยแล้ว        
จึงเห็นสมควรเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖6  และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ   
ที่มีต่อการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6  

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ นอกสถานที่ 
อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนไปประชุมสัญจร ณ กรุงเทพมหานคร เพ่ิมมากขึ้น โดยอาจจะต้องมีการเลือกสถานที่ 



๑๔ 
 

 

 

และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น หากจะจัดประชุมในกรุงเทพมหานคร ควรจะจัดในช่วงที่มีกิจกรรมสัมมนาหรือมี
การจัดนิทรรศการสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นโอกาสให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนา หรือเยี่ยมชมนิทรรศการ  และในการจัดประชุมในกรุงเทพมหานคร ก็จะ
เป็นโอกาสที่จะสามารถเรียนเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ ซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
และยังเป็นการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันด้วย 

    มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองตาม
หน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖6  และรายงานผล
การสำรวจความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการและสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

  - ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  
จำนวน 2 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  

 ความเป็นมา     
  ตามที่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้
จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่ง กำหนดให้
ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
  ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้  

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศราพร       
ใจกระจ่าง  เปลี่ยนเป็น นางสาวมัลลิกา  อินพรหม  เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศราพร  ใจกระจ่าง  จะเกษียณอายุ
ราชการ ประจำปี ๒๕๖๗ 
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นางสาวพจนา  หอมหวล  เปลี่ยนเป็น   
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  ถมแก้ว  เนื่องจาก นางสาวพจนา  หอมหวล  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
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 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒567 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕67  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 63-7/2567 เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  
2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
จำนวน 2 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร 

  1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
  2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) 
        (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
  และรับรองมติที่ประชุม 

6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับแผนรับจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) จำนวน   
3 หลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1)  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
2)  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  - วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  - วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง 

3)  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี)  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

 ความเป็นมา  
 ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่
กำหนดให้สถาบันรับนักศึกษาไม่เกินแผนการรับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 หรือแผนการรับที่สภาสถาบันอนุมัติ นั้น 
เนื่องจากในปีการศึกษา 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีจำนวนนักศึกษาแรกเข้าเป็นนักศึกษา
ใหม่ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) จำนวน 3 หลักสูตร เกินจำนวน
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ที่กำหนดไว้ในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้รับการรับรองวิชาชีพครู อันเป็นเหตุ
มาจากรับนักศึกษาเกินแผนรับที่กำหนดไว้ใน (มคอ.2) หรือแผนการรับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
 ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอปรับแผนรับจำนวนนักศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๗ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ในเล่มรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

 1.  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   
 2.  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
  - วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  - วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง  
 3.  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี)  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

จำนวนแผนรับ จำนวนสมัคร และจำนวนนักศึกษารับเข้า 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 
ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

แผน
รับ 

ผู้สมัคร 
รายงานตัว 

โควตาพิเศษ 
ปวช./
ปวส. 

TCAS รวม 

๑) สาขาวิชาอุตสาหการ 30 240 15 16 271 36 
๒) สาขาวิชาไฟฟ้า  
    - วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
    - วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง 

 
30 

 
196 

 
15 

 
13 

 
224 

 
40 

30 198 18 27 243 43 
๓) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 30 158 6 7 171 37 

รวม 120 792 54 63 909 156 

 การขอปรับแผนการรับจำนวนนักศึกษาดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ 
ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕67 เมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕67  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 63-7/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับแผนรับจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตร   
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
จำนวน 3 หลักสูตร ดังเสนอ  



๑๗ 
 

 

 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”   

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบปรับแผนรับจำนวนนักศึกษา     
ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ในเล่ม
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) จำนวน 3 หลักสูตร 

1) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

2) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

   - วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
   - วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง 

  3) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี)  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
  และรับรองมติที่ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ    
เพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะศิลปศาสตร์  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้รับเงินอุดหนุนภายใต้
โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือปฏิรูป
ระบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยโครงการแพลตฟอร์มดังกล่าว เป็นการดำเนินการระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน (บพค.) และทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นหลักสูตร Premium Course นั้น  

  ในการนี้  คณะศิลปศาสตร์ จึงขอดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  โดยปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตที่จะเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานอย่างมี
ศักยภาพและประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการ



๑๘ 
 

 

 

กลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราว
ประชุมครั ้งที ่ 7/2567 เมื ่อวันที ่ 5 สิงหาคม 2567 ซึ ่งที ่ประชุมมีมติให้คณะศิลปศาสตร์ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
  บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 63–
7/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้มีความ

ร่วมมือกับโรงแรมในเครือ ACCOR Hotel ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ เพ่ือที่จะส่งนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการในเครือ ซึ่งกระจายอยู่จำนวนทั้งหมด 19 แห่ง นั้น ซึ่งสถานประกอบการในเครือเหล่านี้จะมี
ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ  ในกรณีที่นักศึกษาต้องสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศ ทั้ งภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ หากมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประสานงาน และมี Connection เพ่ือที่จะขอความอนุเคราะห์ให้
ชาวต่างชาติที่อยู่ในเครือ ACCOR Hotel ภาคใต้ ทั้งในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ มาช่วยสอนให้กับนักศึกษา จะมี
โอกาสเป็นไปได้หรือไม่ และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นหรือไม่ เพราะถ้าหากมีการติดต่อประสานงาน และมี 

Connection ที่ดี ก็อาจจะได้รับความอนุเคราะห์ในการสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยก่อนที่มหาวิทยาลัยฯ จะส่ง
นักศึกษาไปฝึกงานที่โรงแรมหรือบริษัทในเครือเหล่านี้ ก็ให้มีการเรียนเชิญมาสอนที่มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อน เพ่ือที่จะได้มีการพูดภาษาท่ีชัดเจน และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ดังเสนอ และรับรองมติ   
ที่ประชุม 

 

 



๑๙ 
 

 

 

7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 2 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
1)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
2)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)  
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2568) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  โดยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕   
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕  กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร  
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และให้การ
ดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยที่ทั้ง    
๒ หลักสูตร ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน และรายวิชาให้มีความทันสมัย รวมทั้งให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพ่ือเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (TABEE) ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  และผ่านการพิจารณาจากสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567       
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ  
  บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว 
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 63-7/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567    
จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 2 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

 



๒๐ 
 

 

 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 2 หลักสูตร 
1)   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
2)   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

       (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
 และรับรองมติที่ประชุม 

7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
และวิทยาการข้อมูล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 ความเป็นมา  
 ด้วยคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
ขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและวิทยาการข้อมูล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ....) ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้การดำเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้งนี้  
จากระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล โดยมีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งสำคัญ
ที่ยกระดับการให้บริการและลดช่องว่างการเข้าถึงบริการทางการเงินของภาคธุรกิจและประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้
อย่างไม่มีขอบเขต ดังนั้นการวางภูมิทัศน์ภาคการเงินในระยะต่อไปจึงต้องมีความสมดุลระหว่างการสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนต้องมีความยืดหยุ่นมากข้ึน เพ่ือเอ้ือให้ภาค
การเงินปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วได้ทัน และช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจ โดยรวมมีความ
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดสามทิศทางสำคัญในการปรับภูมิทัศน์ ภาคการเงิน คือ      
๑) สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล (Digital)  ๒) สนับสนุนเศรษฐกิจให้เปลี่ยนผ่านได้อย่างยั่งยืน (Sustainable)  
และ ๓) กำกับดูแลยืดหยุ่นเท่าทันความเสี่ยงรูปแบบใหม่ (Resilience) และเพ่ือตอบสนองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
การพัฒนากำลังคนของประเทศ ปัจจัยที่สำคัญ คือ การสนับสนุนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในภาคการเงินและการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในภาคธุรกิจการเงินเพ่ือให้สอดคล้อง
กับนวัตกรรมทางดิจิทัลเป็นจุดสำคัญที่ต้องพิจารณา นอกจากนี้ การสร้างการทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สังคมทั้งในด้านนโยบายและการจัดทำนโยบายที่ส่งเสริมความยั่งยืนของระบบการเงินและการพัฒนาทักษะของ
กำลังคน ทั้งนี้จะช่วยให้ประเทศมีพ้ืนที่ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนานวัตกรรมทาง
ดิจิทัล และเพ่ิมความทนทานของระบบการเงินต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว คณะเทคโนโลยีการจัดการ จึงได้ดำเนินการจัดทำแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและวิทยาการข้อมูล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....)  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕67 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕67 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะเทคโนโลยี
การจัดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ  
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 บัดนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ดำเนินการปรับปรุงแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและวิทยาการข้อมูล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  63–7/2567 เมื่อวันที่  14  สิงหาคม 2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
และวิทยาการข้อมูล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่โดดเด่นของคณะเทคโนโลยีการจัดการ  เพราะในปัจจุบันในระดับโลก

ให้ความสำคัญกับหลักสูตรเช่นนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงควรเร่งบริหารจัดการให้เกิดข้ึนโดยเร็วที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็ให้
ตระหนักในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Digital Asset ที่จะต้อง Corporate เข้าไปในหลักสูตรนี้ด้วย ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ต้องตามให้ทันในเรื่องการแลกเปลี่ยนเงิน เพราะในหลาย ๆ ประเทศกำลังเน้นและให้ความ
สนใจเรื่องนีเ้ป็นจำนวนมาก 

 2. การเปิดหลักสูตรถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากนำทฤษฎีระบบมาจับ ก็จะมีผลต่อ
การดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ ใน 2 เรื่อง คือ 1) ในเชิงปริมาณนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
หรือไม่ และ 2) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ทำเป็น คิดเป็นหรือไม่ ออกไปแล้วได้นำวิชา ความรู้ ไปสร้างตน 
สร้างสังคมอะไรต่าง ๆ ได้หรือไม่ โดยการที่จะให้ 2 เรื่องนี้เกิดผลก็จะขึ้นอยู่กับตัวระบบ ซึ่งก็คือหลักสูตร แต่เมื่อ
หลักสูตรมีเป็นจำนวนมาก การจะดำเนินงานตามหลักสูตร ประกอบไปด้วยหลายเรื่อง ทั้งเรื่องคน งบประมาณ 
สิ่งแวดล้อม เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีความพร้อม แล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมด้วยว่าการที่จะเปิดหลักสูตรเช่นนี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ รู้จริง คิดเป็น ทำเป็น และมีความ
ทุ่มเทในการถ่ายทอดลงไปยังลูกศิษย์อย่างเต็มที่ถึงจะเกิดผล หากผู้ถ่ายทอดความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญ ผลก็จะ    
ไม่เกิดและล้มเหลว ฉะนั้นในการเปิดหลักสูตรใหม่เป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องวิเคราะห์กันอย่างรอบคอบ ต้องวิเคราะห์
ว่ามหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมจริงหรือไม่ เมื่อผลิตบัณฑิตออกมาแล้ว บัณฑิตมีงานรองรับทั้งหมด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
จะต้องชัดเจน 
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 3. ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยฯ กำลังเตรียมหลักสูตรนั้น เป็นไปได้หรือไม่ที่มหาวิทยาลัยฯ ควรจะ
ลองทำ Short Course ที่ เกี่ยวเนื่องไปพลางก่อน นอกจากเป็นการฝึกมืออาจารย์แล้ว ยังเป็นเหมือนการ
ประชาสัมพันธ์ไปด้วย เพราะว่าถ้าเปิดหลักสูตรมาแล้ว ยังไม่ทราบว่าในเรื่องการตอบรับจะเป็นเช่นไร เพราะที่ตั้ง
ของคณะก็เป็นพ้ืนที่ที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมือง และเรื่องจำนวนนักศึกษาท่ีลดลงก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้ง 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่าหลักสูตรนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่ง

บุคลากรชุดหนึ่งไป Nanyang Polytechnic (NYP) ประเทศสิงคโปร์ โดยจุดประสงค์ที่สำคัญเนื่องจากว่า หลักสูตร
ทางด้านการเงินถูก Disrupt ไป ซึ่งเรื่องการเงินในยุคปัจจุบันจะมีเรื่องของ Fintech เข้ามา ฉะนั้น คณะเทคโนโลยี
การจัดการจึงเป็นเจ้าภาพ โดยหลักสูตรนี้สามารถที่จะไปเปิดในคณะบริหารธุรกิจในอนาคตก็ได้ หริอที่อ่ืนก็ได้ที่มี
ความพร้อม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไปเร็วมาก สิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ เตรียมการไว้ก็คือ จะมีการ 

Upskill บุคลากรทุก  6 เดือน หรือทุก 1 ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในหลักสูตรนี้ ฉะนั้น หลักสูตรนี้น่าจะเป็น
หลักสูตรที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ และผู้ที่จบออกไป 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในปัจจุบันเรื่องของ Fintech มหาวิทยาลัยฯ ได้บูรณาการอาจารย์ทุก
หน่วยงาน ทางด้านบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ตรัง พ้ืนที่ขนอม พ้ืนที่ไสใหญ่ และพ้ืนที่สงขลา เพราะฉะนั้นใน
เรื่องของการร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สอน รายการครุภัณฑ์ หรือการ Share Resources ต่าง ๆ นั้น ก็มี
ความพร้อม และจากการที่ได้ไป Nanyang Polytechnic (NYP) ก็ได้มีการประชุมเพ่ือจัดทำหลักสูตร Non-degree 
อีก 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตร Power BI และหลักสูตรการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงอยู่ระหว่างเตรียมการ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
 1. เห็นชอบแบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและวิทยาการ

ข้อมูล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ดังเสนอ 
 2. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 3. รับรองมติที่ประชุม  

7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการประกอบอาหารสำหรับคนรัก
สุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์ดำเนินโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ ๑๙,๕๑๐,๓๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทางทะเล กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมทักษะ ปรับทักษะและพัฒนาทักษะใหม่ (Upskill & 
Reskill & New Skill) เพ่ือรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวชายหาดวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน 
๑.๑.๑ พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ 
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  ในการนี ้ คณะศิลปศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) 
หลักสูตรการประกอบอาหารสำหรับคนรักสุขภาพ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕67 เมื่อวันที่  5 สิงหาคม ๒๕67 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะศิลปศาสตร์ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ  
 คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการ
ประกอบอาหารสำหรับคนรักสุขภาพตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 63–7/2567 เมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2567 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการประกอบอาหาร
สำหรับคนรักสุขภาพ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า 

สำหรับหลักสูตรนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในคราวประชุมคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ครั้งที่ 142 – 8/๒๕67 ซึ่งเป็นการกลั่นกรองวาระก่อนจะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ โดยเห็นว่า หลักสูตร 

Non-Degree ในเป้าประสงค์หลักส่วนหนึ่งก็คือเป็นการสร้างความโดดเด่นให้กับคณะนั้น ๆ ด้วย ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้
เป็นการผลิตแล้วหวังผลว่าจะต้องมีคนเข้ามาเรียน มีรายได้ให้กับคณะ และสร้างความโดดเด่นให้กับคณะ ฉะนั้น
ต่อไปจะมีหลักสูตร Non-Degree ของคณะอ่ืน ๆ เข้ามาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ิมมากขึ้น ฉะนั้น 
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีกรรมการหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทางวิชาการที่คอยกำกับติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร Non-Degree ทั้งหมดต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าผลเป็นอย่างไรบ้าง มีผู้สนใจอย่างไร  

 2. ในโอกาสต่อไปที่มหาวิทยาลัยฯ จะมีหลักสูตร Non-Degree เข้ามาอีกจำนวนมาก เกรงว่าเมื่อ
สร้างหลักสูตรแล้ว จัดให้มีการเรียนการอบรมแล้วก็จบไป ไม่ได้มีการติดตามหรือทราบว่าได้ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ฉะนั้น ในแผนของหลักสูตร Non-Degree ทุกหลักสูตร ควรจะมีแผนการประชาสัมพันธ์ให้เห็นชัดเจนและต้องทราบ
กลุ่มเป้าหมาย มีการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน โดยทำเป็นแผนมาว่าจะทำเช่นใดบ้าง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ใน
วงกว้าง วางแผนว่าจะโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างไร และหลักสูตรนี้หากจะจัดปีละ 2 ครั้ง จะเป็นไปได้หรือไม่  
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 3. หลักสูตร Non-Degree จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ การที่จะเปิด
หลักสูตร Non-Degree ควรมีการศึกษาเรื่องตลาดด้วยว่ามีผู้ที่สนใจแต่ละหลักสูตรมากน้อยเพียงใด และเมื่อ
ดำเนินการเปิดหลักสูตรแล้ว ควรมีการประเมินว่าผู้ที่มาเรียนกับมหาวิทยาลัยฯ นั้น ไปประกอบธุรกิจมากน้อย
เพียงใด ผลประกอบการเป็นอย่างไร เพ่ือนำมาเป็นตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำไปประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รู้จัก
มหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น หากมหาวิทยาลัยฯ ทำอะไรที่เป็นจุดเด่นได้ มีการรวมกลุ่มของคนที่มาเป็นลูกศิษย์ มีการ
สร้างเครือข่ายได้ ต่อไปก็จะทำให้เป็นที่สนใจและรู้จักมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น ถ้าสามารถทำแล้วไปสู่ตลาดดี ๆ ก็จะ
สามารถเข้าไปสู่ระดับโรงแรมได้  

 4. ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยฯ พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ก็มีการเปิดให้เช่าโรงแรมอยู่ 2 โรงแรม คือ The 
Bed Vacation Songkhla Hote และ Solis Beach Hotel Rajamangala  แต่เป็นการให้เช่า ฉะนั้น จะเป็นไปได้
หรือไม่หรือมีโอกาสทางใดที่จะให้สาขาทางด้านคหกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ไปเช่าหรือไปสร้างเป็น
ห้องอาหารในโรงแรม เพราะถ้าอาหารมีรสชาติอร่อย จนเป็นที่นิยมจนติดตลาด แน่นอนว่าจะต้องการมาบริโภคกัน
เป็นจำนวนมาก เรื่องนี้มหาวิทยาลัยฯ ควรไปพิจารณาดู เพราะมหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่ที่เหมาะสมมาก น่าจะได้มี
โอกาสเข้าไปใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ 

 5. การที่มหาวิทยาลัยฯ จะทำหลักสูตร Non-Degree หรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of 
Excellence) สิ่งหนึ่งที่จะต้องตั้งไปควบคู่กับแนวคิดหรือการที่จะดำเนินการก็คือ ต้องตั้งค่า KPI ไว้เป็นเบื้องต้น  
โดยทางด้านอาหาร ควรจะตั้งความสำเร็จไว้ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะเป็นระดับอย่าง Michelin หรือไม่ หรือระดับใดก็
ตามแต่ต้องตั้ง KPI ไว้ และมหาวิทยาลัยฯ ก็ใช้ตัวนี้เป็นการโฆษณาไปในตัว จากนั้นก็ดำเนินการให้มีความโดดเด่น 
เช่น บริการทางออนไลน์หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ และต้องต่อเนื่องให้เห็นว่ามีวิวัฒนาการไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่ทำเสร็จแล้ว
ก็หายไป ฉะนั้นเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยฯ ต้องวางเป้าหมายเป็นของฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัยฯ ของคณะ ว่าจะ
ดำเนินการเรื่องนีใ้ห้เด่นขึ้นไปอย่างไร นอกจากนี้อาจจะต้องเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย 

 6. เป็นเรื่องที่ดีหากมหาวิทยาลัยฯ จะทำ Standard ให้เท่า Michelin แต่หากเป็นไปได้ ควรตั้งเป็น
ของมหาวิทยาลัยฯ เองเลย เช่น เป็นระดับ  Green RUTS หรืออะไรก็ตาม แต่ให้ใช้ชื่อของมหาวิทยาลัยฯ เป็น
เบื้องต้น เพราะว่าต่อไปถ้าเริ่มติดตลาด ผู้บริโภคจะได้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ ทั้ งเรื่องการขายและเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ด้วย ฉะนั้นถ้ามหาวิทยาลัยฯ กล้าที่จะดำเนินการก็ให้ทำเลย แต่ต้องมีความม่ันใจด้วย
ว่าสามารถทำได้ 

 7. มหาวิทยาลัยฯ ควรให้ความสนใจในเรื่องของพริกไทยปะเหลียน ซึ่งเป็นพริกไทยที่มีจุดเด่นคือ มี
รสชาติเผ็ดร้อนและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจริง ๆ ต้องศึกษาให้มากกว่านั้น ต้องศึกษาว่ามีความเป็นมาเช่นใด 
ที่เป็น New Branding พิเศษ ไม่เหมือนพริกไทยอื่น ถ้าศึกษาได้เช่นนี้ ก็จะสร้างความนิยม เมื่อสร้างความนิยมแล้วก็
จะสามารถดำเนินการไปจนถึง Unit Cell หรือ Community Enterprise ได ้

 8. นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีทั้งโรงแรมสวนดุสิตเพสส  
ห้องอาหารดุสิตา และสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ซึ่งเปิดอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีชื่อเสียงและ Branding ที่
ชัดเจน เป็นตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยฯ ควรจะดำเนินการให้ได้เช่นนี้  

 9. ควรตรวจสอบในรายละเอียดแบบเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ND-02 สะสม
เครดิต หน้า 156 แผนการรับนักศึกษา ดังนี้ 
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 -  ข้อ “2.1 จำนวนนักศึกษาต่อรุ่น 10 คนจำนวน 1 รุ่นต่อปี”  เป็นข้อความที่ถูกต้องหรือไม่ น่าจะ
เป็น 10 คนต่อคอร์ส ต่อรุ่น หรือไม ่ 

 -  ข้อ 2.4 กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการศึกษา มีอยู่ 5 กลุ่ม แต่ในกลุ่มที่ 2.4.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เหตุใดจึงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ในเมื่อข้อ 2.4.1 ยังมีการรับผู้เรียนที่สำเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช . และหลักสูตรยังเปิดรับบุคคลทั่วไป เช่น ผู้
ต้องการดูแลสุขภาพ ผู้ที่ทำงานแล้วและหรือต้องการเพ่ิมพูนสมรรถนะ เป็นต้น ฉะนั้นกลุ่ม ปวส. ก็ไม่น่าเป็นเหตุที่
จะเข้าเรียนไม่ได้ ทุกคนก็เรียนได้ แต่ว่าคนที่เข้าเกณฑ์ก็สามารถนำไปนับธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ได ้ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
  1. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการประกอบอาหารสำหรับคนรัก

สุขภาพ  ดังเสนอ  
  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.5  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน       
ปีการศึกษา ๒๕66 (เพ่ิมเติม) จำนวน 6 คน 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวม
รายนามผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และรายนามผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคฤดูร้อน     
ปีการศึกษา ๒๕66 (เพ่ิมเติม) จำนวน 6 คน โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั ้งที ่ 7/๒๕67 เมื ่อวันที ่ 5 สิงหาคม  ๒๕67 และผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 63–7/๒๕67   
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕67 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณา
อนุมัตติ่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาค    
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕66 (เพ่ิมเติม) จำนวน 6 คน โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
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  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕66 (เพิ่มเติม) จำนวน 6 คน โดยวันที่
สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย ดังเสนอ และรับรองมติที่
ประชมุ 

7.6  พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต  
ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 170 คน 

 ความเป็นมา 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๒.๓ กำหนดว่า “การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๒ 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน ๙ 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาค     
ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต หากหลักสูตรสาขาวิชาใด มีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษในการ
ลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจ ทำได้โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย แต่ต้อง
ไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา” ซึ่งบังคับใช้สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ นั้น 
  ในการนี้ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕67 ลงทะเบียนเรียนเกิน ๒๒ 
หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕67 จำนวน 170 คน ดังนี้ 

นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เกิน ๒๒ หน่วยกิต จำนวน ๑๗๐ คน 

คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา จำนวน 
คณะบริหารธุรกิจ  1 
 การบัญชี 1 
คณะเกษตรศาสตร์  33 
 พืชศาสตร์ 30 

สัตวศาสตร์ 3 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  115 
 การจัดการ 83 

การบัญชี 10 
การจัดการการตลาด 22 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  8 
 การจัดการอาหารและบริการ 8 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  13 
 การบัญชี 13 

รวม 170 



๒๗ 
 

 

 

 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 63–7/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 170 คน ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” ประกอบกับข้อ 12.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 
2566  ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต  ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2567 จำนวน 170 คน ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม 

7.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัย    
ในมนุษย ์พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการควบคุม กำกับการดำเนินการวิจัยใน
มนุษย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่เป็นมาตรฐานของประเทศ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมงานวิจัยให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่อง นั้น ซึ่งจากการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล 
ศรีวิชัย ปรากฏว่ามีประเด็นตามระเบียบดังกล่าวที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำ
ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....  โดยได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั ้งที ่ 4/2567 เมื ่อวันที ่ 13 สิงหาคม ๒๕67        
จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยข้อ
กำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... 



๒๘ 
 

 

 

  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(2) และ (๑2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า (2)“วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” 
(12) “วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัย”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.8  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เพ่ือการวิจัย พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิช ัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบ ียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ และเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยของประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นั้น 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำ
ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. ....  โดยได้
ผ่านการจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕67 
จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(2) และ (๑2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า (2)“วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบ
ให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ       
ไปก็ได้” (12) “วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการ
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย” 

  



๒๙ 
 

 

 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. .... ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม   

7.9  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

 ความเป็นมา 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 15  กำหนดไว้ว่าการนำเงินรายได้ประเภทเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
เงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ และเงินรายได้หรือผลประโยชน์
อย่างอ่ืนไปใช้จ่าย ให้ทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

  บัดนี้คณะกรรมการบริหารงบประมาณ ได้ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 

   งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

ประมาณการรายรับ 484,878,490 100 

1. รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา          426,077,940  87.88 
2. รายรับงานฟาร์ม / งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา           38,606,000  7.96 
3. รายรับงานหอพัก             5,935,650 1.22 
4. รายรับอ่ืนๆ 14,258,900 2.94 

   

วงเงินตั้งจ่าย       445,561,600  91.89 

1. งบบุคลากร 51,995,640 10.72 
2. งบดำเนินงาน 15,003,970 3.10 

3. งบลงทุน           8,238,450 1.70 
4. งบเงินอุดหนุน          370,323,540 76.37 

   

งบกลาง         39,223,680 8.09 
   

สมทบหน่วยงาน (ไมต่ั้งจ่าย)             93,210 0.02 
   

รวมทั้งสิ้น (วงเงินตั้งจ่าย + งบกลาง + สมทบหน่วยงาน)       484,878,490  100 

 
  ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ 
 



๓๐ 
 

 

 

 
 

  1.  อนุมัติกรอบงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 484,878,490 บาท  
  2.  อนุมัติอัตราลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 298 อัตรา 
  3.  อนุมัติแผนรับนักศึกษาท้ังหมด จำนวน 15,328 คน    

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๑)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ในร่างเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ( 1 ตุลาคม 
2567 – 30 กันยายน 2568) หน้า 7 จำนวนนักศึกษาใหม่ จะเห็นว่าแผนปี 2567 และแผนปี 2568 ในคณะ
ต่าง ๆ พยายามจะคงแผนรับไว้เท่าเดิมหรือใกล้เคียง แต่เหตุใดคณะศิลปศาสตร์ ในปี 2567 มีแผน 520 คน รับได้ 
535 คน แต่ในแผนปี 2568 มีแผนรับลดลงเหลือ 450 คน โดยเหตุที่ลดลงคืออะไร เกิดปัญหาใดขึ้น เพราะว่า
ศักยภาพของคณะศิลปศาสตร์ก็สามารถรับได้ ซึ่งในคณะอ่ืน เช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ แผนรับลดลงมาเพียง
เล็กน้อย อย่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่มีปัญหาอยู่ก็ปรับแผนรับให้ลดลง แต่บางคณะ เช่น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ก็ยังคงแผนรับไว้เท่าเดิม  

  2. การจัดทำงบประมาณปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์จัดสรรงบประมาณท่ีมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ดี อีกประเด็นคือเมื่อได้เทียบแผนการจัดทำงบประมาณนี้กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด นั้น 
พบว่าบางประเด็นยังไม่ค่อยสอดคล้องกัน คือการที่มหาวิทยาลัยฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อตั้งเรื่องของเป้าหมาย 
แผนงาน กิจกรรม โครงการ งบประมาณเอาไว้ โดยมีผู้รับผิดชอบที่ค่อนข้างชัดเจน แต่ว่าเมื่อมาดูในการจัดทำ
งบประมาณประจำปีพบว่ามีหลายส่วนที่หายไป เช่น เรื่องการรับนักศึกษาซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ โดยในแผน
ยุทธศาสตร์ฯ มีเรื่องของการทำการตลาดหลายอย่าง มีผู้รับผิดชอบคือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แต่
เมื่อมาดูในโครงการและงบประมาณกลับไม่เห็นในเรื่องของการส่งเสริมการรับนักศึกษาที่เป็นโครงการของ
มหาวิทยาลัยฯ เท่าที่ควร ทั้งนี้จากข้อมูลที่มาจากพ้ืนที่ก็สะท้อนมาว่าในส่วนของอาจารย์ สาขาหรือคณะเองก็พยายาม
ดำเนินการอย่างเต็มที่ในเรื่องการรับนักศึกษา แต่ในระดับของวิทยาเขตหรือมหาวิทยาลัยฯ ก็ควรจะทำโครงการเข้า
ไปเพ่ิมเติมเช่นกัน หากมีการช่วยกันหลาย ๆ ส่วน จะทำให้ภาพรวมการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  เป็นไปตาม
เป้าหมายได ้

  3. ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ประสบปัญหาเรื่องจำนวนนักศึกษาที่ลดลงในบางคณะ
ฉะนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยฯ มีการเสนอขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการวิจัยในพฤติกรรมมนุษย์ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยฯ จึงควรมี
การทำ Particle Research ว่าทำไมปริมาณนักศึกษาลดลง และมีการศึกษาในเชิงลึกว่าทำไมบางคณะจึงมีนักศึกษา
น้อยตลอด จะได้นำข้อเท็จจริงมาหารือร่วมกันกัน เพ่ือใช้งานวิจัยนี้ไปแก้ปัญหาในปีต่อ ๆ ไป เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ทำให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้น  

  4. ในอนาคต โครงสร้างของเงินรายได้ ควรจะมีการปรับเปลี่ยน เพราะหากมหาวิทยาลัยฯ ยังมี 
Best on หรือ Deline on กับ  Formal Student มากเกิน ไป มหาวิทยาลัยฯ อาจจะไปไม่ รอด โดยสิ่ งที่
มหาวิทยาลัยฯ ควรทำในปัจจุบันนี้หรือว่าในอนาคตคือ จะต้องหาเงินรายได้จากส่วนอ่ืนเข้ามา โดยที่ Informal 
Student ควรจะต้องเกิดขึ้นแล้ว ต้องสร้างระบบ Credit Bank ให้เข้มแข็งขึ้นมา และดำเนินการในลักษณะที่ใครก็
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ได้เข้ามาเรียนได้ทั้งหมด โดยที่มีการเก็บ Credit Bank  หรือสร้างหลักสูตร Non-Degree ทั้งนี้ ในการทำโครงการ
ขึ้นมานั้น ขอให้อาจารย์แต่ละคณะได้ศึกษาถึงความต้องการจริง ๆ ของผู้ที่เข้าเรียนมากกว่าความต้องการของ
อาจารย์เองที่ต้องการทำ อาจารย์แต่ละคณะมีความเชี่ยวชาญเรื่องใดให้พยายามทำเรื่องนั้น อย่าไปข้าม หรือถ้าข้าม
ก็ต้องมีการร่วมมือกันกับคณะอ่ืน และในการกำหนดชื่อหลักสูตร ควรจะมีความสมเหตุสมผล ไม่ใช่ตั้งชื่อขึ้นมาดู   
น่าเรียน แต่ปรากฏว่าไม่ได้ผล จะทำให้มหาวิทยาลัยฯ เสียชื่อเสียงได้ และมหาวิทยาลัยฯ ควรมองถึงอนาคตว่าจะใช้
เวลากี่ปีในการที่จะเปลี่ยนโครงสร้างของเงินรายได้ ฉะนั้น ต่อไปต้องหาเงินรายได้จาก Informal Student, Non-
Degree Program และบริการวิชาการ แต่มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีวิธีการว่าทำอย่างไรให้เงินที่ได้นั้นไม่ไปอยู่ที่คณะ
ทั้งหมด เหมือนอย่าง Non-Degree ที่รายได้จะไปอยู่คณะหมด จึงควรมีหลักเกณฑ์ว่าจะทำอย่างไร ต้องนำเข้า
มหาวิทยาลัยฯ กี่เปอร์เซ็นต์ แต่อย่าให้เป็นจำนวนเงินที่มากเกินไป มิเช่นนั้นอาจจะทำให้คณะไม่อยากจะดำเนินการต่อ 
ในส่วนของงานบริการวิชาการ งานวิจัยต้องพยายามนำออกมาสู่เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยฯ 
ส่งบุคลากรไป Re-skills Up-skills แต่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีวิธีการที่จะ Monitor หรือไม่ ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่
มหาวิทยาลัยฯ ต้องคิดถึงในอนาคต นอกจากโครงสร้างของเงินรายได้ที่ต้องปรับเปลี่ยน เงินรายจ่ายก็ต้องเปลี่ยน
เช่นกัน บางเรื่องต้องชี้ให้ชัดเจนออกมา  เช่น เรื่องของงบบุคลากร ทีต่้องมองอนาคตมากขึ้น  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้ง 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่า ประเด็นเรื่องของการรับนักศึกษา    

ปี 2568  ทางคณะได้มีการประมาณการมาแล้ว และได้เชิญผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเข้าพบเพ่ือสอบถามในการ
พิจารณาทั้งหลาย ซึ่งหลาย ๆ คณะที่มีแผนรับนักศึกษาในปี 2568 ลดลงจากปี 2567 แต่ลดลงมากี่เปอร์เซ็นต์นั้น 
ก็เป็นการพิจารณาของแต่ละคณะ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าแผนที่กำหนดใน มคอ.2  ซึ่งบางคณะก็ค่อนข้างกังวล กลัวว่าจะ
ไม่ได้ตามแผน แต่ถ้าหากมองในเชิงของการบริหาร ในการประมาณการทั้งหลายให้มองในเรื่องของการให้ได้ตาม
แผนและต้องดีกว่าเดิม โดยตัวเลขของกรอบวงเงินในเรื่องของการทำงบประมาณทีสู่งขึ้น จึงได้มีการประชุมหารือทุก
หน่วยงาน บางคณะก็เป็นไปตาม มคอ.2 บางคณะก็เพ่ิมขึ้น จะเห็นว่าตัวเลขในปี 2567 ตัวเลขสูงกว่าเดิมมาก      
ก็เป็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องของการบริหารงบประมาณ และอีกประเด็นคือว่าคณะอาจจะกลัวว่าหาก
คณะมีกรอบวงเงินมาก จะหักเข้ามาที่มหาวิทยาลัยฯ มาก ทำนองนี้ ซึ่งจากการประชุมหารือทุกคณะก็ยืนยันตัวเลข
ว่าขอเพียงเท่านี้  ส่วนประเด็นงบประมาณในเรื่องของการส่งเสริมการรับนักศึกษาที่เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยฯ 
นั้น จริง ๆ แล้ว มีการดำเนินการหลายโครงการ แต่ว่าไม่ได้ปรากฏอยู่ในงบประมาณตรงนี้  เนื่องจากจะอยู่ใน
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีเงินเหลืออยู่ โดยที่โครงการอาจจะไม่ปรากฏตรงนี้ เพียงแต่เป็นโครงการที่ปรากฏใน
เรื่องของการพัฒนานักศึกษา การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น และสำหรับโครงการในเรื่องของการรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการใช้เงินอ่ืนเข้าไป โดยเฉพาะเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก็ได้ดำเนินการไปหมดแล้ว และก็มี
เติมไป โดยจะอยู่ ในงบกลางของมหาวิทยาลัยฯ  ทั้งนี้ ในประเด็นโครงสร้างของเงินรายได้ที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ เสนอแนะว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยน นั้น เรื่องนี้ก็อยู่ในแผนของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว โดยในปีหน้า   
ตัวรายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ จะต้องทำให้ชัดในเรื่องแหล่งของเงินของแต่ละคณะที่จะเข้ามา และยังมี Non-Degree 
เข้ามา ฉะนั้นในปีหน้านอกจากการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ บริการวิชาการแล้ว คณะจะต้องไปทำ
ประมาณการมาในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ด้วย ฉะนั้น จึงมองว่ามหาวิทยาลัยฯ พยายามในการที่จะผลักดันในทุกมิติแล้ว 
คือถ้าไม่ใช้ในระบบแบบนี้ คาดว่าอาจจะไม่เกิดในอนาคต ในปีหน้ามิติแต่ละมิติของเงินงบประมาณที่เข้ามาสู่คณะ
หรือเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยฯ ก็จะแยกให้ชัดเลยว่าเป็น Degree,  Non-Degree บริการวิชาการ วิจัย เป็นรายได้ที่เข้า
มหาวิทยาลัยฯ เท่าไหร่  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า
การจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินรายได้ ในฐานะที่จัดทำงบประมาณรายได้ส่วนหนึ่ง ข้อกังวลที่มีอยู่ตลอดใน 15 
หน่วยงานจัดการศึกษา เมื่อมี Layer ของงบประมาณที่ต่างกัน จะเห็นในเรื่องของตัวโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาว่าตัวนี้จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพบัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษาออกไป เหตุเพราะว่าเงินรายได้มีน้อย 
มหาวิทยาลัยฯ ก็พยายามที่จะวางเงินภายนอกไว้ช่วยสนับสนุนคณะ แต่ถ้าดูในเล่มรายได้จะเห็นอย่างหนึ่งที่ชัดเจน
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ที่สุดคือว่าคณะที่มีเงินรายได้น้อยจะมี 3 โครงการพ้ืนฐานอยู่ ได้แก่ ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และกีฬามหาวิทยาลัยฯ  
แต่ตนมองว่า Skill ที่จำเป็นต่อนักศึกษาควรจะมีมากกว่านั้น แต่ถ้าเงินรายได้ไม่มี ตรงนี้ ก็จะส่งผลโดยตรงกับ
คุณภาพของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลถ้าหากมหาวิทยาลัยฯ บริหารงบประมาณรายได้แบบนี้ โดยจากการ
หารือกับอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อาจจะต้องทำใหม่ทั้งหมดในเรื่องของตัวโครงสร้างงบประมาณ  
แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการจัด เพราะหากมองในเชิงความคิด คณะที่ใช้บุคลากรมาก งบประมาณก็จะ
มากไปด้วย แต่ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะมี Sharing ทางไหนที่อย่างน้อยที่สุดต้องมีขั้นต่ำในเชิงบริหารงบประมาณ ซึ่ง 
ตัวนี้เป็นจุดที่ต้องหาตัวเลขที่ดีที่สุด เพราะมิเช่นนั้นคณะที่มีเงินรายได้น้อยจะเกิดปัญหาคือ โครงการที่จะพัฒนา
ทักษะนักศึกษาที่ควรจะมแีต่กลับไม่มี นั่นคือจุดที่อันตราย 

  ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า จะเห็นได้ว่าตัวเลขของ 
งบประมาณเงินรายได้ นั้น มีความเหลื่อมล้ำมาก  สิ่งเหล่านี้มหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องมาคิดทบทวนว่าจะทำอย่างไรที่จะ
ให้มีธรรมาภิบาลเท่าเทียมทั่วถึง ซึ่งก็ได้ทำไปแล้วในปัจจุบัน วิธีการก็คือมหาวิทยาลัยฯ จัดสรรเงินที่เป็นส่วนกลาง 
ในการจัดโครงการทั้งหลายเพ่ือที่จะให้มีความเท่าเทียมและทั่วถึง แต่ถ้าให้คณะไปดำเนินการเอง บางคณะทำได้มาก 
บางคณะแม้แต่จะนำนักกีฬามาแข่งขันยังทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงได้จัดสรรเอาไว้ที่ส่วนกลาง เพ่ือที่จะให้ทุกคณะ
ได้มามีส่วนร่วมทั้งหมด ณ วันนี้ แม้กระทั่งการวิจัยก็เช่นกัน หลาย ๆ คณะไปได้ หรือแม้กระทั่งการแข่งทักษะใน
ปัจจุบัน บางคณะก็มีงบประมาณไปได้ บางคณะไม่มีก็ไม่ได้ไป ซึ่งทั้งหมดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ Rewrite ในกลุ่ม
ทั้งหมดว่าเรื่องใดที่มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณไว้ส่วนกลางให้ทุกคณะเข้าไปใช้ได้ ทั้งนี้ ในภาพของ
มหาวิทยาลัยฯ หลาย ๆ อย่างจากปัญหาของงบประมาณที่มีความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากสาเหตุของจำนวนนักศึกษา 
จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ พยายามบริหารจัดการโดยนำงบประมาณส่วนของการบริหารทรัพย์สินบางส่วนไป
กองไว้ส่วนกลาง เพ่ือไปช่วยในเรื่องของกิจกรรมของนักศึกษาที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากว่าการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยฯ ไม่เหมือนที่อ่ืนที่งบประมาณจะไปอยู่ที่กองกลาง ทำให้การบริหารจึงง่าย แต่ว่าใน มทร. ถูกวางระบบ 
งบประมาณมาแบบนี้จากต้นทาง ไม่ได้มารวมอยู่ตรงกลาง ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ จึงได้พยายามให้มีส่วนกลาง
เอาไว้เพ่ือที่จะให้ตอบสนองต่อทุกคณะ วิทยาลัย  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุ มัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ดังเสนอ ตามร่างเอกสารจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ( 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) ดังนี้  
   1. กรอบงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 484,878,490 บาท  
   2. อัตราลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 298 อัตรา 
   3. แผนรับนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 15,328 คน 
  และรับรองมติที่ประชุม  

7.10  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

 ความเป็นมา 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสำนักการจัดการนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ.2564  ข้อ 5 กำหนดว่า “ให้จัดตั้งสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นตาม
มาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไม่เป็นส่วน
ราชการตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือ ให้บริการ
ทางวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู ่ชุมชน อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ให้สังคม
สามารถพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม เพ่ิมขีด
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ความสามารถของ มหาวิทยาลัยด้านวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ สามารถบูรณาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย การพัฒนากำลังคน ส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมให้มีระบบการบริหารจัดการที ่
คล่องตัว เหมาะสม และเอื้อต่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพต่อมหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติ โดยมีรูปแบบ
การ บริหารและการดำเนินงานในลักษณะเดียวกับสำนัก ที่ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙” 

  ในการนี้ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ.2568 รายละเอียดดังนี้ 

   งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

ประมาณการรายรับ 24,200,000 100.00 

1. โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้          24,000,000  99.17 
2. งบอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 200,000 0.83 

ประมาณการรายรับสมทบ      3,872,000  100.00 

1. สมทบมหาวิทยาลัย 1,452,000 37.50 

2. สมทบสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,452,000 37.50 

3. สมทบหน่วยงาน           968,000            25.00 

วงเงินตั้งจ่าย (สมทบมหาวิทยาลัย+สมทบสำนักการจัดการนวัตกรรมฯ) 2,904,000 100.00 

     1. งบบุคลากร 720,000 24.79 
     2. งบดำเนินงาน 255,840 8.81 
     3. งบเงินอุดหนุน 310,000 10.68 
     4. งบกลาง 1,618,160 55.72 

 

  ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๑)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. 2564 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ สำนักการ
จัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังเสนอ ตามร่างเอกสารจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ( 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)  และ
รับรองมติที่ประชุม 



๓๔ 
 

 

 

7.11  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 232 -10/2566 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 64/2566 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 นั้น  

  ในการนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงกรรมการกิจการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากเดิม ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย จากเดิม ตำแหน่งผู ้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปลี่ยนเป็น 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดังเสนอ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการกิจการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากเดิม ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.12  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนงานภายในเป็นงาน สำนักงานวิทยาเขต 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๔ -๑/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ 3๐ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
และได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ และการแบ่งส่วนงานภายใน
เป็นงานและสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยแบ่งส่วน
ราชการในสำนักงานวิทยาเขต ดังนี้ 

  1. สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
    พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ (สำนักงานผู้อำนวยการ) 
       1.1  งานบริการการศึกษา 
     1.2  งานบริหารกิจการทั่วไป 
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    พ้ืนที่ไสใหญ่ 
    1.3  งานบริการการศึกษา 
     1.4  งานบริหารกิจการทั่วไป 
  2. สำนักงานวิทยาเขตตรัง 
    2.1 งานบริการการศึกษา   
    2.2 งานบริหารกิจการทั่วไป 
  ทั้งนี้ สำนักงานวิทยาเขต มีการแบ่งส่วนงานภายในเป็นงาน ประกอบด้วย งานบริการการศึกษา  

งานบริหารกิจการทั่วไป โดยรับผิดชอบภาระงานดังนี้ 
  สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 1. งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย ๖ ภาระงาน คือ งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการและวิจัย 
งานทะเบียนและวัดผล งานวิทยบริการ งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว งานกิจการนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา 

  2. งานบริหารกิจการทั่วไป ประกอบด้วย ๑๐ ภาระงาน คือ งานนโยบายและแผน งานสารบรรณ    
งานการเจ้าหน้าที่ งานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริการกลาง งานการเงินและเบิกจ่าย งานบัญชี งาน
พัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารสินทรัพย์ 

  สำนักงานวิทยาเขตตรัง 
  1. งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย ๕ ภาระงาน คือ งานรับสมัครนักศึกษา งานทะเบียนและ

ประมวลผล งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ งานทรัพยากรการเรียนรู้ งานกิจการนักศึกษา 
  2. งานบริหารกิจการทั่วไป ประกอบด้วย ๑๐ ภาระงาน คือ งานบริการทั่วไป งานจัดหารายได้   
งานบุคลากร งานสารบรรณ งานนโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ งานออกแบบและสิ่งก่อสร้าง งานการเงิน 
งานบัญชี งานพัสดุ 
  ทั้งนี้ งานบริหารกิจการทั่วไป ของสำนักงานวิทยาเขต ซึ่งมีภาระงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบมาก 
จึงทำให้ขาดสภาพคล่องในการบริหารจัดการ และเพ่ือให้การบริหารงานของสำนักงานวิทยาเขต มีประสิทธิภาพและ
เกิดสภาพคล่องในการบริหารจัดการ จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนงานภายในเป็นงาน ของสำนักงาน     
วิทยาเขต เป็น ๓ งาน ดังนี้ 

  1. สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
    พ้ืนที่ทุ่งใหญ่  
      1.1  งานบริการการศึกษา 
    1.2  งานบริหารกิจการทั่วไป 
    พ้ืนที่ไสใหญ่  (สำนักงานผู้อำนวยการ) 
    1.3  งานบริการการศึกษา 
    1.4  งานบริหารกิจการทั่วไป 
    1.5  งานการคลัง  
  2. สำนักงานวิทยาเขตตรัง 
    2.1 งานบริการการศึกษา   
    2.2 งานบริหารกิจการทั่วไป 
    2.3 งานการคลัง 
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  โดยแบ่งภาระงานของแต่ละงานดังนี้ 
  สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

  1. งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย ๗ ภาระงาน คือ งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการและวิจัย 
งานทะเบียนและวัดผล งานวิทยบริการ งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว งานกิจการนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา   
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. งานบริหารกิจการทั่วไป ประกอบด้วย ๕ ภาระงาน คือ งานนโยบายและแผน งานสารบรรณ   
งานการเจ้าหน้าที่ งานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ งานบริการกลาง 

  3. งานการคลัง ประกอบด้วย ๔ ภาระงาน คือ งานการเงินและเบิกจ่าย งานบัญชี งานพัสดุ งาน
บริหารสินทรัพย์ 

  สำนักงานวิทยาเขตตรัง 
  1. งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย ๕ ภาระงาน คือ งานรับสมัครนักศึกษา งานทะเบียนและ

ประมวลผล งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ งานทรัพยากรการเรียนรู้ งานกิจการนักศึกษา 
  2. งานบริหารกิจการทั่วไป ประกอบด้วย ๖ ภาระงาน คือ งานบริการทั่วไป งานบุคลากร งานสารบรรณ 
งานนโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ งานออกแบบและสิ่งก่อสร้าง 

  3. งานการคลัง ประกอบด้วย ๔ ภาระงาน คือ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ งานจัดหารายได้ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนงานภายในเป็นงาน สำนักงานวิทยาเขต ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 
สถาบัน สำนัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการ
ของส่วนราชการดังกล่าว” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ในงานการคลังของสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช สำนักงานวิทยาเขตตรัง มีภาระงานที่มี
ชื่อเรียกต่างกัน ควรจะให้มีความชัดเจนว่าจะใช้ชื่อใดให้เหมือนกัน เช่น สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในงาน
การคลัง เป็นภาระงานบริหารสินทรัพย์ แต่สำนักงานวิทยาเขตตรัง ในงานการคลัง จะเป็นงานจัดหารายได้ ซึ่งควร
จะปรับแก้ให้เป็นงานบริหารสินทรัพย์เหมือนกัน 
 2. ไมค่วรใช้คำว่า “งาน” ภายใต้งานอีก เพราะอาจจะทำให้เกิดความสับสน ฉะนั้น ในส่วนของภาระ
งานที่อยู่ภายใต้งาน ควรใช้คำว่าแผนกนำหน้าแทนคำว่างาน ซึ่งจะเป็นการเรียกแล้วต่างกันเลยชัดเจนว่าแผนก
เหล่านี้อยู่ในเหล่านี้  
 3. การใช้คำว่า “แผนก” แทนคำว่างานซึ่งเป็นภาระงาน นั้น แม้จะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น  
แตก่็อาจจะมีการแต่งตั้งหัวหน้าแผนกข้ึนมาอีก ซึ่งจะทำให้ซ้ำซ้อนกับหัวหน้างาน  
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 4. เนื่องจากโครงสร้างองค์กรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ และการแบ่งส่วนงานภายในเป็นงานและ
สาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผ่านไป
หลายปีแล้ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะพิจารณาด้วยว่าโครงสร้างใหม่ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราว
ประชุมฯ ครั้งนี้ ยังใช้ได้และมีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าโครงสร้างที่เสนอ
ในครั้งนี้สามารถรองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 5. ตามโครงสร้างที่เสนอมาใหม่ จะมีการระบุพ้ืนที่ด้วย เช่น สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ แบ่งเป็น 2 งาน และพ้ืนที่ไสใหญ่ แบ่งเป็น 3 งาน โดยเพ่ิมงานการคลังมาที่พ้ืนที่ไสใหญ่ ฉะนั้นพ้ืนที่ 
ทุ่งใหญ่ยังมีงานการคลังอีกหรือไม่ แม้ว่าอาจจะสะดวกในเรื่องการควบคุม แต่เรื่องของความมีประสิทธิภาพก็สำคัญ
เพราะหากมีทั้ง 2 พ้ืนที่ ในเรื่องงานพัสดุก็สะดวก และหากแบ่งโครงสร้างใหม่เช่นนี้แล้ว ในส่วนของบุคลากรจะ
บริหารจัดการอย่างไร จะหมายความไปถึงว่าบุคลากรในพ้ืนทุ่งใหญ่ทั้งหมดในส่วนของงานคลัง จะต้องมาทำงานที่
พ้ืนทีไ่สใหญ่หรือไม ่
 6. หากมหาวิทยาลัยฯ วางรูปแบบให้ส่วนหน้าเป็นงาน ส่วนหลังที่เป็นภาระงานนั้นเพ่ือจะได้มีชื่อ
เรียกทีต่่างกัน ควรเขียนระบุไปเลย เช่น งานการเงิน รับผิดชอบงานอะไรบ้าง 
 7. การที่มหาวิทยาลัยฯ ปรับโครงสร้างตรงนี้แล้ว จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นการจัดหารายได้ มิเช่นนั้นแล้วจะทำให้คณะ ตัวอาจารย์ผู้สอนต้องมา
ดำเนินการ โดยเฉพาะหลักสูตร Road Show หลักสูตรระยะสั้นทั้งหลาย ถ้ามีส่วนที่รับผิดชอบอยู่ที่วิทยาเขต  การ 
Road Show การประชาสัมพันธ์ การหาคนมาหรือการบูรณาการบุคลากรสายวิชาการระหว่างคณะจะดำเนินการได้
ง่ายขึ้น แต่ถ้าไม่มี แล้วให้คณะทำ ภาระก็จะลงที่อาจารย์  
 8. การบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นสถานศึกษา เป็นการบริการสาธารณะด้านหนึ่ง จะไปเทียบ
กับหน่วยงานพลเรือนทั่วไปคงจะไม่ได้  โดยปกติหน่วยงานราชการทั่วไปก็จะแบ่งงานเป็น แผนก กอง และสำนัก ซึ่ง
จะบ่งบอกซึ่งชื่อของสำนักงานเหล่านั้น และจะบ่งบอกฐานะของหัวหน้างานไปในตัว แต่ในภารกิจของมหาวิทยาลัย 
การจำแนกต่าง ๆ ควรจะเป็นไปตามลักษณะของงาน ของภารกิจ และการเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหรือความม่ันคง
ในตำแหน่งของบุคลากร ไม่ควรจะให้เป็นไปเหมือนกับข้าราชการพลเรือนทั่วไป ควรจะเป็นไปในรูปแบบของสาย
วิชาการ เพราะฉะนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยฯ จำแนกกลุ่มงานต่าง ๆ ขึ้นมาแล้ว สิ่งที่น่ากังวลก็คือ เรื่องการจะมาตั้ง
หัวหน้างานขึ้นมา แล้วเกิดเป็นงานซ้อนงาน ทำให้สายบังคับบัญชาดูไม่ชัดเจน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจง  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของสำนักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช นั้น ที่มาของการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ เนื่องจากมีปัญหาที่เกิดขึ้น โดยที่สำนักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช มีหน่วยเบิกจ่ายอยู่ 2 หน่วย คือหน่วยทุ่งใหญ่ และหน่วยไสใหญ่ ฉะนั้นการปรับในครั้งนี้ งานคลัง
ทั้งการเงิน บัญชี จะมาอยู่ที่ไสใหญ่ทั้งหมด เพราะปัจจุบันในการบริหารเป็นการบริหารผ่านระบบหมดแล้ว ฉะนั้น
งานคลังหากอยู่ที่ไสใหญ่ จะทำให้การบริหารจัดการไดง้่ายขึ้น หากแยกเป็น 2 พ้ืนที่ ทั้ง 2 หน่วยเบิกจ่ายมีภาระงาน
ไม่เท่ากัน อีกหน่วยเบิกจ่ายหนึ่งมีภาระไม่มากเท่าใด แต่อีกหน่วยเบิกจ่ายหนึ่งมีภาระมาก  อย่างไรก็ตามก็จะยังคง
กำลังคนไว้ได้ แต่จากการหารือกับรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ว่างานพัสดุและให้มีคนทำงาน  
อยู่ที่ทุ่งใหญ่ แต่ว่างานคลังจะไม่ไว้ที่ทุ่งใหญ่ เนื่องจากบริหารจัดการยาก โดยจะเห็นว่าปัญหาของระบบการเงินที่
พ้ืนที่ทุ่งใหญ่ก็ยังเป็นปัญหายืดเยื้ออยู่ ฉะนั้นต่อไปงานการเงินและเบิกจ่าย งานบัญชี จะมาอยู่ที่ไสใหญ่ ส่วนงาน
พัสดุและงานบริหารสินทรัพย์จะยังอยู่ที่ทุ่งใหญ่เช่นเดิม โดยการปรับเปลี่ยนจะไม่กระทบกับการบริหารงานทั้งสิ้น
ของพ้ืนที่ทุ่งใหญ่ เพราะปัจจุบันการเบิกจ่ายเงินสามารถดำเนินการผ่านระบบไดห้มดแล้ว แม้กระทั่งงานพัสดุ ในการ
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จัดซื้อจัดจ้างก็ดำดำเนินการได้ง่ายมาก จึงไม่จำเป็นต้องแยกเป็น 2 พ้ืนที่เหมือนเมื่อก่อน ส่วนประเด็นการจะใช้   
คำว่า “แผนก” แทนคำว่างานซึ่งเป็นภาระงาน นั้น ก็สามารถใช้ได้ ก็ไม่ได้ผิดประการใด เพียงแต่อย่าไปตั้งหัวหน้า
แผนกกันเองอีก  
 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในส่วนประเด็นงานที่อยู่ภายใต้ 3 งานในส่วนของสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อย่างเช่น 
งานบริการการศึกษา จะประกอบด้วย 7 ภาระงาน งานข้างหลังนั้นจะหมายถึงภาระงานของงานบริการการศึกษา 
ไม่ได้หมายความว่าให้ไปตั้งเป็นกลุ่มงานอีก ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ประสบปัญหาในเรื่องของวิทยาเขต โดยที่เมื่อ
ตั้งกลุ่มงานไปให้แล้วมีการไปแบ่งแผนก แบ่งหน่วย นอกจากนั้นมีการตั้งหัวหน้าแผนก หัวหน้าหน่วยขึ้นมาอีก ซึ่งจะ
เกิดความซ้ำซ้อนกันมาก เกิดโครงสร้างที่หน่วยงานไม่ได้มีอำนาจในการตั้ง ทำให้มีบุคลากรหลายรายที่จะอยู่หลาย
แผนกมาก โครงสร้างออกมาก็จะถูกไปผูกติดกับแผนก ไม่สามารถทำงานเกลี่ยกันในทุกกลุ่มงานได้ และยังทำให้
สับสนเมื่อต้องเขียนโครงสร้างตอนจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ฉะนั้นคำว่า “งาน” ตรงนี้ ด้านหลังคือภาระงาน ไม่ใช่
แผนกงาน ให้ยกเลิกในส่วนแผนกงานที่วิทยาเขตเคยมีอยู่ออกไป ไม่จำเป็นจะต้องเรียกว่าแผนกแยกออกมาอีก 
เพราะคือภาระงานของกลุ่มงานนั้น ๆ และมีหัวหน้างานหนึ่งคนกำกับดูแล  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รอง
อธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานวิทยาเขตนคศรีธรรมราชและ
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ชื่อจะไม่เหมือนกัน ฉะนั้น การประชุมฯ ในครั้งนี้ ควรจะเห็นชอบเฉพาะงานที่เสนอมาก่อน  
ที่เหลือที่เป็นส่วนงานที่จะอยู่สังกัดงานนั้น ๆ ควรหารือให้เป็นชื่อเดียวกันทั้ง 2 สำนักงานวิทยาเขต อย่างเช่น 
สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์และแนะแนว จะอยู่ในงานบริการการศึกษา แต่
ของตรัง ใช้ชื่อว่างานประชาสัมพันธ์ อยู่ภายใต้งานบริหารกิจการทั่วไป หรืองานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร สำนักงาน
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ใช้ชื่อว่างานการเจ้าหน้าที่ ส่วนสำนักงานวิทยาเขตตรัง ใช้คำว่า งานบุคลากร เป็นต้น ซึ่ง
จะไม่เหมือนกัน แต่จริง ๆ แล้วเป็นภาระงานเดียวกัน ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงควรทบทวนการตั้งชื่อให้เหมือนกัน  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
  1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนงานภายในเป็นงาน สำนักงานวิทยาเขต ดังนี้ 
   1.๑ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
      พื้นที่ทุ่งใหญ่  
      ๑.1.1  งานบริการการศึกษา 
    ๑.1.2  งานบริหารกิจการทั่วไป 
    พื้นที่ไสใหญ่  (สำนักงานผู้อำนวยการ) 
    ๑.1.3  งานบริการการศึกษา 
    ๑.1.4  งานบริหารกิจการทั่วไป 
    ๑.1.5  งานการคลัง  
    ๑.๒ สำนักงานวิทยาเขตตรัง 
    ๑.2.1  งานบริการการศึกษา   
    ๑.2.2  งานบริหารกิจการทั่วไป 
    ๑.2.3  งานการคลัง 
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  2. มอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาว่าภายใต้งานจะใช้ชื่ออย่างไรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
จัดทำรายละเอียดของภาระงานที่อยู่ภายใต้แต่ละงาน โดยปรับช่ือให้เหมือนกันทั้ง 2 สำนักงานวิทยาเขต 

  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.13  พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ พ้นจากการดำรงตำแหน่งเนื่องจากลาออก โดยได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔๒-๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗    
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๔๕/
๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ได้ดำเนินการเพ่ือพิจารณาให้ได้มาซึ่งผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่งคน ตามความในข้อ ๙ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๗  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพ่ือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ โดยการลงคะแนนลับ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑0) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์  
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

การดำเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ จากรายชื่อที่

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ เสนอ โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามความใน 
ข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556 

 โดยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน 1 คน ได้แก่ อาจารย์ธมลชนก  คงขวัญ 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
ชี้แจงคุณสมบัติเพ่ิมเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย  อาจารย์ธมลชนก  คงขวัญ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 
 



๔๐ 
 

 

 

 ผลการดำเนินการ 
 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน 1 คน ได้แก่ อาจารย์ธมลชนก  คงขวัญ   

 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ        
ราย อาจารย์ธมลชนก  คงขวัญ  โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบันว่ากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ  มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ        
โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด จำนวน 28 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 28 คน จึงมีผู้มีสิทธิลงคะแนน 
จำนวน 28 คน  จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้ 
 สมควรให้ดำรงตำแหน่ง 22   คะแนน 
 ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง   1 คะแนน 
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน               5 คะแนน 

 จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  ราย 
อาจารย์ธมลชนก  คงขวัญ  ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการ
พิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ   

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  แต่งตั้งอาจารย์ธมลชนก  คงขวัญ  ให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที ่29 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป  และรับรองมติที่ประชุม    

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 
8.1  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 244-10/2567  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา  2566  และกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 244-10/2567  โดยมหาวิทยาลัยฯ 
จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2566  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567  ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  และกำหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 244-10/2567  ในวันศุกร์ที่ 27  กันยายน 256๗ ณ โรงแรม ทีอาร์ ร็อค ฮิลล์  อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา ในการนี้จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๖ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

8.2  การดำเนินการของคณะกรรมการศึกษาและประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ ด้านโครงสร้างทางกายภาพ 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 242–8/๒๕67 ได้เห็นชอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
และคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยได้อนุมัติกรอบวงเงินในเรื่องของการสนับสนุนงานการจัดการศึกษา ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง ประมาณ 350 ล้านบาท โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนที่ ด้าน
โครงสร้างทางกายภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แล้วนั้น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา และรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตในแต่ละ
พ้ืนที่ ได้ไปดำเนินการสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่แต่ละหน่วยงานเสนอมา และได้มีการรวบรวม



๔๑ 
 

 

 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาและประเมินศักยภาพฯ พิจารณา โดยคณะกรรมการฯ มีกำหนดการในการลงพื้นที่
เพ่ือสำรวจในแต่ละหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน  2567  ซึ่งคาดว่าผลจากการสำรวจทั้งหมด จะ
รวบรวมและสรุปรายงานเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ในเดือนตุลาคม 2567  (ไตรมาส 1 ) ต่อไป 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
 

 
เลิกประชุมเวลา   ๑2.00 น. 
 
 

 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
            รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
 

 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน) 

รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


